



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>ตั้ง คกก.รวม 3 กองทุน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ทั้งหมดเข้ามา</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยแพร่กรณีนายกรัฐมนตรีมีคำสั่ง แต่งตั้งคกก.พิจารณาค่ารักษาพยาบาลของระบบสวัสดิการรักษายาบาลของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการรวม 3 กองทุนสุขภาพหรือไม่ ระบุว่า กองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพหลักของไทย มี 3 กองทุนหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนประกันสังคม สิทธิสวัสดิการการรักษายาบาลของข้าราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้การพิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณสวัสดิการรักษายาบาลของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิการรักษา โดยคกก.มาจากหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 22 ท่าน คาดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงต่อระบบรักษายาบาลในปัจจุบัน</p>	
<p>บำบัดผู้ติดยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, bugaboo, ch7, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.วรภัทรธรรม ก้องเปสลาพันธ์ ผอ.รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์ กล่าวถึงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ด้วยการให้บริการบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาวในผู้ป่วยที่เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ โดยจัดบริการคลินิกเมทาโดนเคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชนในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอัตราการเสพติดฝิ่นเป็นจำนวนมาก และใช้เวลาเดินทางมารพ.เพื่อมาบำบัด 3-6 ชั่วโมง ตั้งเป็นศูนย์ Drop In Center เปิดนาร่องที่ รพ.สต.บ้านแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ รพ.สต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ตรวจเยี่ยม รพ.ปัว จ.น่าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, Chiangmainews, NBT, thaigov, thailanus) ทีวี่ทุกช่อง</p> <p>- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. นพ.โอภาส การวิมลพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ปัว จ.น่าน พร้อมเผยว่า รพ.ปัว มีการพัฒนานวัตกรรมบริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดบริการแบบ Smart Service ดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ทั้ง Health Rider จัดส่งยาถึงบ้าน Lab Rider เจาะเลือดที่บ้าน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยใน รพ.</p>	
<p>ใช้หัวใจใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, mcot, สวพ.91, linetoday, innnews, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- นางสาวศศิภานันท์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยสุขภาพของประชาชน จากสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลแนวโน้มผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2568 พบว่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2567) ของช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 1.6 เท่า ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 131,826 คน เสียชีวิต 12 คน สำหรับกลุ่มอายุที่พบไข้หวัดใหญ่มากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาเป็นกลุ่ม อายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ภาคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคเหนือ (258.44) รองลงมา คือ ภาคกลาง (222.48) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (175.88) และภาคใต้ (138.85) ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 10 จังหวัดแรก ได้แก่ พะเยา (638.55) ลำพูน (591.61) เชียงราย (469.88) ภูเก็ต (456.36) เชียงใหม่ (443.04) ลำปาง (374.70) น่าน (341.83) กรุงเทพมหานคร (331.85) อุบลราชธานี (301.93) และนนทบุรี (290.59)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รัฐบาลขออย่าให้ประชาชน หมั่นดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรพักผ่อนตัวอยู่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น หอบเหนื่อย ซึมลง ควรพบแพทย์โดยเร็ว และฉีดวัคซีนหากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ ประชาชาติ</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 24 ก.พ. 68 มีผู้ป่วยสะสม 131,826 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 12 ราย มากสุดเป็นกลุ่มเด็ก อายุ 5-9 ปี อายุ 0-4 ปี และอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ 10 จังหวัดแรกที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ได้แก่ พะเยา ลำพูน เชียงราย ภูเก็ต เชียงใหม่ ลำปาง น่าน กรุงเทพฯ อุบลราชธานี และนนทบุรี ห่วงกลุ่มเสี่ยงหากป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน มีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อลดอาการรุนแรง</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย ตั้งแต่ ต.ค. 67 - ม.ค. 68 ไทยพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 (pdm09) มากที่สุด รองลงมา ไข้หวัดใหญ่ชนิด B (Victoria) และไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) ไข้หวัดใหญ่ที่พบทั่วโลก ส่วนความสอดคล้องกับ วัคซีนปี 2025 นั้น สายพันธุ์ A(H3N2) และ B (Victoria) ตรงกับวัคซีน ขณะที่ A(H1N1) pdm09 มีเพียงบางส่วนที่ตรงกับสายพันธุ์วัคซีน นอกจากนี้ พบเชื้อดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ใน A(H1N1) pdm09 (1.9%) ส่วน A(H3N2) และ B (Victoria) ยังไม่พบการดื้อยา แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการให้ยาให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, hfocus, INN, thebetter, workpoint)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เผยว่า ได้รับรายงานจาก รพ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ว่า มีผู้ประสบเหตุ 49 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 17 ราย และเสียชีวิตที่ รพ. 2 ราย รวม 19 ราย โดยผู้บาดเจ็บ 32 ราย ส่ง รพ.นาดี 23 ราย รพ.กบินทร์บุรี 9 ราย เบื้องต้นประสานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) จาก สสจ.ปราจีนบุรี และ สสจ.บึงกาฬ พร้อมกับ ก.พัฒนาสังคมฯ 6-7 คน คัดกรองด้านสุขภาพจิต และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจ โดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับทาง รพ.จิตเวชสระแก้ว พร้อมขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสุขภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mono29)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียในครั้งนี้ พร้อมเผยสิ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปคือ สถานการณ์ทางใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะอุบัติเหตุร้ายแรงอาจนำไปสู่ภาวะเครียดและความวิตกกังวล บางรายอาจเกิดอาการ PTSD หรือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ ส่งผลให้มีอาการฝันร้าย หวาดกลัว ซึมเศร้า หรืออาจจะส่งผลต่อการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ กรมสุขภาพจิต จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขอข้อมูลเพื่อวางแผนเตรียมพร้อมการเยียวยาจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานในพื้นที่ ณ รพ.พรเจริญ และจะลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ และวางแผนเสริมอีก 2 ทีม จำนวน 29 คน เข้าร่วมในวันฉาปณกิจด้วย</p>	
<p>การประเมินผลงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ – การบันทึกคะแนนการประเมิน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด – ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1 – 12 ขอสำรวจข้อมูลประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ “ระดับชำนาญการ –ชำนาญการพิเศษ” ชัดเส้นส่งข้อมูลให้ สป.สธ. ภายใน 17 มี.ค. 68</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มั่งสุฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, prd., NBT)</p> <p>- พญ.หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า รมว.สธ. ได้รับจดหมายจากประชาชนพื้นที่ชุมชนแม่ทองก้อน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ขอความอนุเคราะห์โครงการมั่งสุฝุ่น เนื่องจากครอบครัวมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ จึงมอบให้กรมอนามัยลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชน พร้อมทั้งมอบมั่งสุฝุ่นให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ทั้งหมด 9 หลัง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า "มั่งสุฝุ่น" ถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาและวิจัยโดย ผศ.ดร.ภาสกร แซ่มประเสริฐและคณะ ม.เชียงใหม่ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทำห้องปลอดฝุ่น คือ "กันฝุ่น กรองฝุ่น และดันฝุ่น" มีการนำไปใช้ในบ้านเรือนที่ไม่สามารถปิดช่องว่าง หรือปิดหน้าต่างให้สนิท โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้งนี้ ยังคงแนะนำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ดูแลและป้องกันสุขภาพ โดยติดตามสถานการณ์ PM2.5 ก่อนออกจากบ้าน จากแอปฯ "Air4Thai" หรือ "Life Dee" หรือประกาศแจ้งเตือนจากสื่อต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>ประเด็นนมแม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มเต็มสื่อ นสพ. มติชน เว็บไซต์ (สวพ.91, TNN)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข่าวพบไมโครพลาสติก (MPs) ในน้ำนมแม่ ซึ่งทำให้แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีความกังวลถึงผลกระทบต่อการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันและระบบต่อมไร้ท่อของทารก ว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อระยะยาว ปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และไม่พบข้อมูลชัดเจนว่าพบในนมแม่ได้อย่างไร หรืออาจเกิดจากการที่ไม่โครพลาสติกปนอยู่ในภาชนะเก็บน้ำนมที่ให้เด็กกิน จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไมโครพลาสติกสามารถขับออกจากร่างกายได้ผ่านปัสสาวะและเหงื่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, newswit, thailand4, thaipr)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า WHO และยูนิเซฟ แนะนำให้ลูกได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด และมีการสร้างสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีวิตามินและฮอโมน รวมถึงแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารของลูก เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกสำหรับเด็ก เพราะมีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สามารถหาได้จากการกินนมผง</p>	
<p>สภ.จัดแสดงความเห็น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (acnews, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.กรกฎ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์ สบส.จัดทำร่าง "คู่มือแนวทางการตรวจสอบ ทดสอบระบบทางวิศวกรรมของห้องให้บริการทางการแพทย์และห้องผ่าตัดในสถานบริการสุขภาพ" เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร สบส. และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ในการตรวจสอบห้องให้บริการทางการแพทย์และห้องผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ระบบควบคุมการติดเชื้อ ระบบความสะอาด สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และคุณภาพบริการ พร้อมเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชาพิจารณ์ร่างคู่มือฯ ผ่านเว็บไซต์ https://medi.moph.go.th ถึงวันที่ 28 ก.พ.68 เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และประสิทธิภาพระบบวิศวกรรมในสถานพยาบาลทั่วไทย</p>	
<p>สร้างเครือข่าย ยุว อสม. 4 จว.ต้นแบบ รู้เท่าทันและร่วมแก้ปัญหาภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี กรม สบส. เผย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรม สบส. ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานด้านสนับสนุนระบบบริการสุขภาพผ่านกลไกเครือข่าย ยุว อสม. และเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ (Gen H) นำร่อง 4 จังหวัดต้นแบบได้แก่ จ.เชียงราย จ.อุบลราชธานี จ.นครศรีธรรมราช และ กทม. ร่วมแก้ปัญหาสุขภาพในกลุ่มเด็ก และเยาวชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอุบัติเหตุทางถนน พร้อมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพ ขยายเครือข่ายเป้าหมาย 76,000 คน ภายใน 3 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (tnn, line)</p> <p>- พญ.ศศิกันต์ ภูมิคอนสาร นพ.ชำนาญการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิก รพ.วิถิ แผนกนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติช่วยในทางการแพทย์ เป็นการสร้างอวัยวะจำลองช่วยในการวินิจฉัยและการวางแผนการผ่าตัดรวมถึงเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดเวลาการรักษา หรือการผ่าตัด โดยให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่แม่นยำมากขึ้น ลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการผ่าตัด โดยตั้งแต่ปี 65 ถึงปัจจุบันให้บริการแล้ว 568 ราย</p>	
<p>รางวัล “DMSc Award”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำโครงการ DMSc Award เพื่อเชิดชูผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประกวดรางวัล “DMSc Award” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ผลงานชนะเลิศทุกประเภท จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และได้รับเชิญบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี</p>	
<p>เร่งแก้คลินิกอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มสื่อ นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.วีระพันธ์ สีระกุล รองเลขาธิการ สปสช. เผยถึงกรณีปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งพบว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่งปฏิเสธการออกไปส่งตัว ว่า สปสช.รับทราบสถานการณ์ดังกล่าว และได้หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น สปสช.จะออกประกาศเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ป่วยนอกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 สำคัญคือ การปรับอัตราเหมาจ่าย รายหัว ตามภาระการรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จะดำเนินการปรับรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 เป็นต้นไป</p>	
<p>ภาวะสังคมไทย และ ระบบสาธารณสุขของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ , เว็บไซต์ (มติชน , ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, AmarinTV, news1live, linetoday, tvpoolonline , thaipublica, sondhitalk)</p> <p>-นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และปี 2567 พบว่า ในปี 2567 ระบบสาธารณสุขของไทยได้ให้บริการกับคนต่างด้าวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน มากถึง 3.8 ล้านครั้ง และมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้ ในปีงบประมาณ 2567 มีมูลค่าถึง 92,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ถึง 8.2 เท่าตัว ซึ่งกว่า 81.1% มาจากพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะจังหวัดตาก ซึ่งสร้างผลกระทบต่อโรงพยาบาลชายแดนที่ต้องแบกรับ ทั้งภาระในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไป และยังเพิ่มภาระทางการเงิน พร้อมเสนอแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานของรพ.ชายแดนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 1.จัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 2. สร้างกลไกยกระดับสาธารณสุขชายแดนอาเซียนภูมิภาคเครือข่ายในและต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมทั้งฝั่งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3.เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิให้ครบถ้วน</p> <p>นอกจากนี้ พบปัญหาอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี เพิ่มขึ้น และสูงกว่าที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ โดยในปี 2567 อยู่ที่ 0.93 ต่อพันคน จึงเสนอสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ให้เด็กตั้งแต่ประถมจากที่สอนในชั้นมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพบปัญหาการพนันออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันระบุว่า 49.6% พบเห็นการเล่นพนันบน Facebook และอีก 29.7% พบเห็นบน TikTok รวมทั้งพบการตกเป็นเหยื่อลวงรักออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยปี 2565-2567 พบการโอนเงิน 4,781 คดีเสียหายกว่า 1,600 ล้านบาท</p> <p>ปัญหาสุขภาพของคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, การเงินการธนาคารออนไลน์, อีจัน, linetoday, springnews)</p> <p>-นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ประเด็นปัญหาสุขภาพของคนไทยที่ต้องให้ความสำคัญคือ สถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมลพิษทางอากาศ ยังคงเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากรายงานคุณภาพอากาศโลก ปี 2567 ของ IQAir</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พบว่า ประเทศไทยมีค่ามลพิษทางอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในอันดับที่ 33 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าคุณภาพอากาศแย่มากกว่าปี 2566 ที่ไทยอยู่ในอันดับที่ 36 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 จากทั้งหมด 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยรายปีที่ 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก ปี 2566 ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 23 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสูงเกินค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยรายปีของค่าฝุ่น PM 2.5 ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึง 4.8 เท่า ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น หอบหืดกำเริบ หลอดลมอักเสบ และมะเร็งปอด เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูล Health Data Center ของ สส. ในปี 2567 พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ จำนวน 12.3 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10.1 โดยภาคเหนือพบผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ขณะที่ ในปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2568 พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแล้ว 9.8 แสนราย ดังนั้น จึงต้องเฝ้าระวังป้องกันโดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ทุกครั้งและตลอดเวลาที่ออกนอกอาคาร</p>	
<p>โซว์ผลงานบอร์ดการแพทย์ สปส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, คมชัดลึก, Bangkokbiznews, TheCoverage)</p> <p>-สปส. โซว์ผลงานคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ชุดที่ 16 ได้พัฒนาแนวทางการจัดระบบบริการ ดังนี้ 1. ด้านยกระดับและพัฒนาบริการทางการแพทย์ 2. ด้านส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้ประกันตน MOU กับ สปสช. เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิที่มากขึ้น เพิ่มความถี่และรายการตรวจสุขภาพ เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพจากรายการตรวจพื้นฐาน 14 รายการ รวมถึงขยายสิทธิให้สามารถฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์รายการอื่นๆ ทำให้มีการขับเคลื่อนเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการแพทย์หลายรายการให้แก่ผู้ประกันตน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (FB)</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก วงใน สาธา แשרภาพเนื้อหาข่าว การเปิดเผยผลงาน ของ สปสช. และ สปส. พร้อมระบุข้อความ สรุปได้ว่า ขอความกรุณา กองทุนสุขภาพทุกกองทุน อย่างบ้างอาจแข่งขันเสนอสิทธิเพิ่ม ถ้ายังจ่ายค่ารักษาทั่วไปไม่เพียงพอกับต้นทุน โดยทิ้งท้ายว่า แน่ใจหรือที่จะย้ายเข้ามากองทุนบัตรทอง</p>	
<p>สัปดาห์โรคหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก , ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>-พญ.บุษกร มหรรฆานุเคราะห์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GSK กล่าวว่า สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2568) ถือเป็นสัปดาห์โรคหวัดทั่วโลก GSK ได้ร่วมกับสมาพันธ์ผู้สูงอายุสากล (IFA) รณรงค์ป้องกันโรคหวัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหวัดโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยได้เผยแพร่ผลสำรวจทั่วโลกจัดทำโดย IPSOS โดยได้สำรวจออนไลน์กับผู้ใหญ่อายุ 50-60 ปี จำนวน 8,400 คนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ บราซิล จีน เยอรมนี อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส และสหรัฐอเมริกา ผลสำรวจพบว่า วัย 50+ หลายคนประเมินความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุต่ำเกินไป และไม่ทราบถึงความเสี่ยงของโรคหวัดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัว การสร้างความตระหนักรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราสนับสนุนให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ FB Line)</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กว่า ฉีดวัคซีนหวัดหรือไม่ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ mRNA แต่มีสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตอบสนองรุนแรงขึ้น ดังนั้นในบางคนอาจจะมากเกินไป จนมีผลภายในระยะหลังฉีดไม่นานจนกระทั่งสองสามวัน แต่ในขณะที่เดียวกันมีปรากฏการณ์แพ้ตัวเองเลยเกิดเป็นเส้นประสาทอักเสบได้ ซึ่งเกิดขึ้นได้เช่นกันในวัคซีนไขหวัดใหญ่ วัคซีน RSV ซึ่งทั้งหมดมีค่าเตือนในใบกำกับวัคซีน การจะฉีดอยู่ที่ความสมัครใจและช่วยกันประเมินระหว่างแพทย์และคนรับวัคซีน</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกสภากาชาด "หมอเอก Ekkapob Pianpises" ยืนยันการทำงานของ กมธ. บุหรี่ไฟฟ้าทุกคณะมีความโปร่งใส เน้นควบคุมด้วยกฎหมายไม่มีการปล่อยเสรี ย้ำการแบนบุหรี่ไฟฟ้าล้มเหลว พร้อมเปิดเอกสารผลประโยชน์และการใช้งบประมาณทับซ้อนในการควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ "รายงานของคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทาง 3 ทางเลือก ได้แก่ 1.คงสถานะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 2.ควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทไม่มีการเผาไหม้ (Heat-not-burn) และ 3.ควบคุมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทไม่มีการเผาไหม้ให้ถูกกฎหมาย โดยมีมาตรการกำกับดูแลอย่างชัดเจน ซึ่งความเห็นส่วนบุคคลของกมธ. เสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากมธ.จากฝ่ายพรรค/เครือข่าย NGO ด้านบุหรี่ได้เวลาและโอกาสในการชี้แจงอย่างเต็มที่ มากกว่าฝ่ายที่สนับสนุนให้ควบคุมให้ถูกกฎหมาย แต่กมธ.เสียส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการคงการแบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป อยากเรียกร้องให้ประเทศไทยทบทวนนโยบายควบคุมยาสูบโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความโปร่งใส รวมทั้งตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานควบคุมยาสูบเพราะเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ และหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live)</p> <p>- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ 5 วิธีง่ายๆ ในการเลิกบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้ 1. ล้นวาจา : บอกเพื่อนและคนในครอบครัว เพื่อขอกำลังใจและแรงสนับสนุน 2. ลาอุปกรณ์ : กำจัดบุหรี่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสูบ 3. คิดก่อนลงมือ : วางแผนรับมือ กับอาการถอนนิโคตินในช่วง 2-3 วันแรก หลังหยุดสูบบุหรี่ 4. รับคำปรึกษา : หาข้อมูล หรือ ติดต่อขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ 5. กรมอนามัย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ "กำลังใจและอยู่เคียงข้าง" ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus)</p> <p>- ผศ.ดร.ศรัทธา ถาวรใหญ่ ผู้จัดการโครงการ Product Watchฯ เตือนผู้ประกอบการอย่าชะล่าใจทยอยพอด หรือบุหรี่ไฟฟ้าตุ๊กตา ซึ่งกลับมาระบาดอีกครั้ง เข้าถึงเด็กวัยประถมและมัธยมโดยตรง ตั้งแต่การวางขายที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาถูกเพียง 99 บาท มีการขายทางออนไลน์และร้านขายที่รุกไปถึงหน้าโรงเรียน รูปลักษณ์ทรงการ์ตูนที่ผู้ใหญ่อาจมองข้ามแต่ดึงดูดเด็ก เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า Harm reduction ทั้งนี้ การเสพติดที่เด็กประถมวัยไม่เกิน 10 ขวบอาจกลายเป็นนักสูบบุหรี่ในรุ่นต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>- นายกองเอก พิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ สจจ.สุพรรณบุรี จับกุมตัวนางสาววิรัชศิลป์ สีปัดชน อายุ 20 ปี บ้านอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมของกลางประกอบด้วยบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 6 ซิน น้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 4 ซินหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยา จำนวน 37 ซิน ขณะจับกุมผู้ถูกจับได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pantip)</p> <p>- มิกระทุ้ เชิญชวนบริษัทและองค์กรทั่วประเทศ ร่วมกันประกาศนโยบาย "องค์กรปลอดบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงทางสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม</p>	
<p>ค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- เพจ หมอหมู วีระศักดิ์” โพสต์ข้อความว่า"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ HKU5 เป็นปัญหาสาธารณสุขหรือไม่? นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันไวรัสวิทยาหวู่ฮั่นในประเทศจีนได้ค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า HKU5-CoV-2 ซึ่งสามารถเข้าสู่เซลล์มนุษย์เช่นเดียวกับไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ระบุว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์ และยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุข</p>	
<p>ติดใจการรักษาลูกสาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เพจ Dr. Dark, อีซ้อชี้ยี่ซ่า : อีซ้อ</p> <p>- นายอภิวัฒน์ มาเพลิง อดีตศิลปินเล้าเหตุการณ์กรณี น.ส.ดวงดารา มาเพลิง วัย 23 ปี ลูกสาวแพ้อาหาร ไปรักษาที่ รพ. ในพื้นที่บางบ่อ จ.สมุทรปราการ แล้วเสียชีวิต ครอบครัวติดใจขั้นตอนการรักษา ใบรับรองการเสียชีวิตระบุการทำงานของหัวใจล้มเหลว ตำรวจออกเอกสารขอ รพ. ดูกำลัง แต่ รพ. ไม่ให้ดู</p>	<p>ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6 ตรวจสอบ พบเป็น รพ.เอกชน</p>

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นักศึกษาหนุ่มตีโปเรียนชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด Tnews, linetoday)</p> <p>- จากกรณี นายฐิวัชร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี เสียชีวิตในคอนโด ภายในห้องพบบชวดยำน้าชนิดหนึ่งวางอยู่ จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ จากการสอบถาม น.ส.รอรพรรณ อายุ 21 ปี เพื่อนที่พักในห้องเดียวกัน เล่าว่า ค่าคืนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้ตีโปเรียน</p> <p>นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รอง ผอ.รพ.มหาสารคามราชสีมา ให้ความรู้ ว่า โปเรียน คือเครื่องตีมีนเมา ซึ่งส่วนผสมอันตราย ทำให้หลอน-เคลิ้ม แน่ๆ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง จำเป็นที่จะต้องรู้ เพราะว่าปัจจุบันนอกจากน้ำกระท่อม ยังมีส่วนผสมโปเรียนโปเรียน และปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p>จับร้านขายยาไก่อชนเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (บ้านเมือง, line, fm91bkk)</p> <p>- นางกนกพร ชนะคำ รองนพ.สสจ.บุรีรัมย์ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.บุรีรัมย์ ตรวจสอบร้านจำหน่ายยาไก่อชนเถื่อน หลังรับเรื่องมาจาก อย. เนื่องจากมีผู้บริโภคร้องเรียนว่ามีร้านค้าขายยาไก่อชนร้านหนึ่งที่จ.บุรีรัมย์ขายยาไม่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคที่เลี้ยงไก่อชนได้รับความเสียหาย ไก่อชนตายไปหลายตัวนั้น พบร้านขายยาไก่อตั้งอยู่เลขที่ 264/4 ม.4 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่หน้าร้านชื่อว่า 'อุปกรณ์ไก่อ อาหารสัตว์' ตรวจสอบพบจำหน่ายยาไก่อชน ประเภทยาบำรุงไก่อและยารักษาไก่อที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีใบอนุญาต เบื้องต้นเจ้าของร้านอ้างว่ายาที่ขายไม่มีปัญหา ตำรวจตั้งข้อหาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>หนุ่มซื้อข้าวผัดกากหมู กินเกือบหมดเจอ เม็ดกันขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (brithtv)</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค โดยลงรูปของข้าวผัดกากหมู ที่สั่งมาจากร้านอาหารร้านหนึ่ง พอถึงบ้านก็แกะกินตามปกติ เมื่อเคี้ยวเข้าไปเขารู้สึกเหมือนมีเม็ดทราย จึงสังเกตเห็นเม็ดเล็ก ๆ สีใส เขารู้ทันทีเลยว่าเป็น เม็ดกันขึ้น จึงได้มีการโทรไปถามทางร้าน ซึ่งทางร้านก็ยอมรับความจริงว่าเป็นคนใส่มา มันเป็นกันขึ้นของกากหมู แต่ผลเอชบีใส่ลงไป ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวกิน เม็ดกันขึ้นเข้าไปนั้น เวลาประมาณช่วงตี 5 เขามีอาการคลื่นไส้ ไม่สบายท้อง โดยเขานั้นได้มีการไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจแล้ว พร้อมกับตั้งคำถามว่าเขานั้นสามารถทำอะไรกับร้านอาหารที่ใส่เม็ดกันขึ้นลงในอาหารได้บ้าง มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สามารถดำเนินการทางกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายได้ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือ สำนักอนามัย ให้ตรวจสอบมาตรฐานของร้าน</p>	
<p>โรคหัดระบาดในสหรัฐฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live, mcot, linetoday, ch7)</p> <p>- โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯ เผยว่า มีรายงานการผู้ป่วยโรคหัดในรัฐเท็กซัส เสียชีวิตแล้ว 2 คน และมีคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 20 คน ซึ่งคาดว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อ 124 คน หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นเด็กในรัฐเวสต์เท็กซัส ที่ไม่ได้รับวัคซีน และเสียชีวิตในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรายงานการเสียชีวิตจากโรคหัดครั้งแรกในสหรัฐฯ ในรอบเกือบ 10 ปี</p> <p>ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐฯ (CDC) เผยว่า ในปีนี้มีรายงานพบผู้ป่วย “โรคหัด” เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อ เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีน ส่วนอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยทั้งหมด ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 โดส และไม่มีผู้ป่วยรายใดได้รับวัคซีน 2 โดส ตามที่หน่วยงานแนะนำ ทั้งนี้ การระบาดของโรคหัดในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ในรัฐเท็กซัส แต่ยังพบผู้ป่วยในรัฐนิวเม็กซิโก และรัฐอื่น ๆ โดยในนิวเม็กซิโกมีผู้ป่วย 9 คน ในจำนวนนี้ 4 คนเป็นเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, เพจ Drama-addict)</p> <p>- กล่าวว่า การป้องกันที่ดีที่สุด คือการฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 97% และป้องกันการป่วยหนักได้ แต่ที่อเมริกามีปัญหา เพราะพ่อแม่หลงเชื่อลัทธิต้านวัคซีนจนไม่ยอมพาลูกไปฉีด และรวมท.คนล่าสุดเป็นพวกลัทธิต้านวัคซีน น่าจะมีเด็กอเมริกาติดเชื้อและตายอีกจำนวนมาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ J-doradic</p> <p>- โพสต์ว่า พบสาวญี่ปุ่นติดโรคหัด หลังกลับจากเที่ยวไทย พบโรคนี้ที่โยโกฮามาคั้งแรกในรอบ 3 ปี ขอให้ผู้ที่ขึ้นรถไฟ ขบวนเดียวกัน หากมีอาการรีบตรวจด่วน</p>	
<p>ใช้วัตถุดิบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, news1live, สวพ.91, ผู้จัดการ, thebetter, linetoday)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ยืนยันการพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5 เอ็น1 รายที่สองของประเทศในปีนี้เป็นเด็กหญิงวัย 2 ขวบ อาศัยอยู่ที่จังหวัดไพรแวง อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า เด็กหญิงคนดังกล่าวมีประวัติอยู่ใกล้ชิดกับไก่ที่ติดโรค ส่วนอาการป่วยของเด็กหญิง รวมถึง มีไข้สูง ไอ และหายใจลำบาก</p>	
<p>โรคปริศนาระบาดในดีอาร์คองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, TNN, ejan)</p> <p>- WHO ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) สืบสวนโรคปริศนาที่มีความอันตรายถึงตาย และกำลังแพร่กระจายอยู่ประเทศ โดยตามรอยต้นกำเนิดของโรคพบเด็ก 3 คน มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดอาการป่วยหลังจากกินคางคาวเข้าไป มีอาการไข้สูง ปวดหัว ท้องร่วง และเหนื่อยล้า ก่อนที่จะมีอาการไข้เลือดออกร่วมด้วย และเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังแสดงอาการ รวมถึงนำตัวอย่างจากผู้ป่วย 13 รายส่งตรวจสอบที่สถาบันแห่งชาติฯ ในกรุงคินชาซา ดีอาร์คองโก พบมีบางรายผลตรวจเชื้ออีโบล่าและเชื้อมาร์บวร์กเป็นลบ ส่วนบางรายมีผลตรวจเชื้อมาลาเรียเป็นบวก ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 431 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 53 ศพ</p>	